

Trao tặng 160 đầu sách cho Khoa Báo chí và Truyền thông.

21:05 14/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Sáng 14/8/2023, Ban tổ chức chương trình “Tuần lễ sách của Người Làm Báo” đã trao tặng sách cho Khoa Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM, Đại học Quốc gia TP. HCM.



Ban tổ chức chương trình "Tuần lễ sách của người Làm Báo" tặng sách cho Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM

Tham gia chương trình, về phía ban tổ chức có sự tham dự của các nhà báo: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Ngọc Toàn; UVBCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM và ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH đường sách TP.HCM.

Về phía Khoa Báo chí và Truyền thông có sự tham dự của TS Triệu Thanh Lê, Trưởng khoa cùng các giảng viên giảng dạy tại khoa.

Tại Chương trình, nhà báo Trần Trọng Dũng cho biết, 160 đầu sách được trưng bày tại Chương trình “Tuần lễ sách của người làm báo”, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao tặng cho Khoa nhằm mang đến những kiến thức quý giá cho các sinh viên của Khoa. Nhà báo Trần Trọng Dũng mong muốn số sách của các nhà báo, tòa soạn báo mà ban tổ chức chương trình trao tặng nhằm phục vụ cho các em sinh viên có nhu cầu đọc để các em hiểu thêm về tòa soạn, về tác phẩm của các nhà báo, đồng nghiệp sau này của các em, thôi thúc thêm niềm vui nghề nghiệp cũng như hỗ trợ đến phương pháp đào tạo của khoa. Nhà báo cảm ơn Khoa đã tiếp đoàn cũng như tham dự Lễ khai mạc chương trình “Tuần lễ sách của người làm báo”. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam hy vọng, tới đây chương trình sách của các nhà báo sẽ được triển khai phong phú hơn, quy mô hơn nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2025).

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ thêm, khoa Báo chí và Truyền thông nên phối hợp với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và Ông Lê Hoàng, Giám đốc Cty TNHH đường sách TP.HCM tổ chức các buổi giao lưu, tham luận, chuyên đề với các tân sinh viên nhân dịp năm học mới về nghề báo, niềm đam mê với sách, thấu hiểu văn hóa đọc, chia sẻ những kinh nghiệm thành công qua những trang sách để từ đó truyền cảm hứng được tới các sinh viên về các đề tài, như Thể thao, Phóng sự, Truyền thông,...



**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
FACULTY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION**



Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn; UVBCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên tặng sách cho Khoa Báo chí và Truyền thông

Nhân dịp này, TS Triệu Thanh Lê, Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông đã bày tỏ niềm biết ơn đến Ban tổ chức chương trình, đến các nhà báo đã dành số sách quý báu cho Khoa và số sách này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sinh viên, đối với các bạn trẻ sẽ có mong muốn là học nghề báo tốt và sau này nối tiếp các nhà báo có nhiều kinh nghiệm để đóng góp cho sự nghiệp báo chí nước nhà. TS Triệu Thanh Lê cho biết thêm, Khoa có xin thêm 02 tủ để trưng bày sách do các nhà báo trao tặng và Khoa sẽ thông báo rộng rãi đến với các sinh viên để các em sẽ lên Khoa đọc hoặc mang về nhà đọc để có thể trang bị thêm kiến thức, tìm hiểu thêm về kinh nghiệm làm báo của các nhà báo đi trước và Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông hy vọng ngoài chương trình trao tặng sách, Hội

Nhà báo Việt Nam và Khoa có thêm nhiều hoạt động khác để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu học tập của giảng viên, sinh viên của Khoa.

Tin, ảnh: Ngọc Bích

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/trao-tang-160-dau-sach-cho-khoa-bao-chi-va-truyen-thong>